

# ชาวสวนเรียกร้องจ่ายเงินสด

## ● “ฉัตรชัย” บินค่านลงได้พึ่งปัญหาทางพารา

“ฉัตรชัย” ลงได้พึ่งปัญหาพาราชาวสวนเรียกร้องจ่ายเงินสด-เพิ่มโควตาซื้อ ด้านผู้จัดการสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองเกล้า เสนอวิธีแก้ปัญหาให้ ธ.ก.ส.สำรองจ่ายเงินสดไปก่อน ขณะชีโนแถมจากจีน จ่อรับมอบยางล็อตแรก 450 ตัน ส่วนหมอนยางพาราได้รับการตอบรับดี เตรียมผูกโรงงานเพิ่ม

พล.อ.ฉัตรชัย สวัสดิ์ยะ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจจุดรับซื้อยางพาราที่จังหวัดตรังว่า ความสับสนในการรับซื้อยางพาราจากโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ 100,000 ตัน พบว่ามีปัญหาอยู่หลายอย่าง ชาวสวนยางส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐรับซื้อแล้วจ่ายเงินสดทันที ขณะที่นายบรรจง จินหมั่น ผู้จัดการสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองเกล้า จำกัด จึงแนะนำให้ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเงินสดออกมาเพื่อสำรองจ่ายชาวสวนยางก่อน ซึ่ง พล.อ.ฉัตรชัยเห็นด้วยและจะนำไปพิจารณากับผู้ที่เกี่ยวข้อง และอีกปัญหาคือการที่เกษตรกรต้องการเพิ่มโควตาซื้อซื้อมากกว่า 150 กก.ต่อครัวเรือน จึงมอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นผู้รับผิดชอบ โดยปัจจุบันมีจำนวนยารับซื้อทั่วประเทศทั้งหมด 1,000 ตัน

“ต้องยอมรับว่าจากการลงพื้นที่ทั้งภาคอีสานและภาคใต้ปัญหาที่พบคือจุดรับซื้อยังไม่เพียงพออีกทั้งในช่วงใกล้ฤดูกาลปิดกรีดยาง ประกอบกับเกษตรกรกังวลเรื่องคุณภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ อีกทั้งยังติดขัดการจ่ายเงินผ่าน ธ.ก.ส.ที่ต้องใช้เวลา ทำให้เกษตรกรไม่มั่นใจในการรับซื้อมากกว่าที่ควร”

สำหรับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา (ไร่ละ 1,500 บาท) บางครัวเรือนยังไม่ได้รับเงิน ซึ่งจากข้อมูลตัวเลขในพื้นที่จังหวัดตรัง มีเกษตรกรรายย่อยที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ถึง 50,000 ราย แต่ขณะนี้ก็มีเพียง 20,000 รายที่เข้าร่วม แต่รัฐได้จ่ายเงินให้เพียง 7,000 รายเท่านั้น จึงมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เร่งทำความเข้าใจให้เกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการนี้ ด้วยการลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยหรือ กยท.

ส่วนโครงการช่วยเหลือเกษตรกรในการทำอาชีพเสริมในสวนยางเกษตรกรสามารถกู้เงินได้ต่อรายถึง 100,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ย 2% เพื่อนำไปส่งเสริมรายได้อาชีพเสริม เช่น การทำเกษตรแบบผสมผสานเชื่อว่าโครงการนี้จะทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ต้องพึ่งพาราขายเพียงอย่างเดียว

นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการดำเนินโครงการสถาบันเกษตรกรที่เป็นจุดรับซื้อและแปรรูปยาง จากน้ำยางสดเป็นยางแผ่นรมควันมองว่าค่าใช้จ่ายไม่คุ้มค่า เช่น ค่าดำเนินการ 1% ของมูลค่าขาย

ซึ่งจะต้องจัดการน้ำยางสดในปริมาณ 8 ตันเศษ จึงจะได้เนื้อยางแห้ง 1 ตัน แต่ได้รับค่าดำเนินการเพียง 420 บาท ส่วนค่าจ้างแปรรูปน้ำยางสดเป็นยางแผ่นรมควันกำหนดไว้ที่ 4.60 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ขณะที่ต้นทุนจริงอยู่ที่ประมาณ 5.80 บาทต่อ กก. ซึ่ง กยท. ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการมีแนวทางการแก้ปัญหา โดยเพิ่มการบริหารจัดการและค่าจ้างดำเนินการ เช่น ค่าจ้างแปรรูปน้ำยางสดเป็นยางแผ่นรมควันเป็น 5 บาทต่อ กก.

ขณะที่นายเลียง ศิริวิทย์ ผู้จัดการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองโคกพัฒนาจำกัด กล่าวว่า ความสับสนในการส่งยางพาราให้กับบริษัทชีโนแถม ประเทศจีนนั้นว่า ในเดือนมี.ค.นี้ จะส่งมอบยางล็อตแรก จำนวน 770 ตัน ราคาไม่ต่ำกว่า 47 บาทต่อ กก. และเดือนต่อไปจะส่งยาง 450 ตัน ไปอีก 2 เดือน คือเดือน เม.ย. พ.ค. โดยขณะนี้กำลังผลิตต่อวัน 30 ตัน และมีสหกรณ์ที่เข้าร่วมขายยางในเครือข่าย 7-8 แห่ง

ด้านนางอรุณรัตน์ หวังดี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง กล่าวว่า การแปรรูปยางพาราอัดก้อนที่จะนำมาทำหมอนยางพารา สหกรณ์ชุมชนจังหวัดตรังรับไม่ทัน โดยรับซื้อในราคาล่วงหน้า 48 บาทต่อ กก. และจะส่งต่อไปให้กับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางบ้านหนองครก ผลิตหมอนเพื่อส่งออกต่อไป โดยมีกำลังการผลิต 1,000 ใบต่อวัน ใช้ยางจำนวน 2.4 กก.ต่อใบ ราคาส่งใบละ 480 บาท โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม จะเข้ามาตรวจสอบคุณภาพว่าผ่านมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) หรือไม่ จึงจะส่งขายได้ นอกจากนี้ทางสหกรณ์ก็ยังส่งหมอนยางพาราขายยังต่างประเทศ เช่น จีนและอิหร่าน โดยประเทศจีนมีความต้องการหมอนยางพาราเป็นจำนวนมาก

“ขณะนี้ยังได้จัดตั้งโรงงานผลิตหมอนยางพาราขึ้นอีกแห่ง รอเครื่องจักรที่นำมาส่งในเดือน พ.ค. และคาดว่าในปี 60 จะขยายกำลังการผลิต ใช้เงินลงทุนอีก 6 ล้านบาท โดยเตรียมขอเงินลงทุนจากโครงการสนับสนุนสินเชื่อแปรรูปยางพารารวมเงิน 5,000 ล้านบาท”

# ‘บักฉัตร’ลุยติดตามรับซื้อยาง ชาวสวนสร้างขายแล้ว8หมื่นกก.

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะเดินทางลงพื้นที่ที่ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เพื่อติดตามการรับซื้อยางโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ โดยเยี่ยมชมกระบวนการรับซื้อยางตามโครงการฯ ณ จุดรับซื้อยางสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองคล้า จำกัด ตั้งแต่การลงทะเบียน การตรวจสอบสิทธิ์ การชั่งน้ำหนักยาง และการหาค่า DRC จนถึงกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน ก่อนเดินทางต่อไปยังสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองโดนพัฒนา เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการอัดก้อนยางแผ่นรมควันเป็นยางลูกขุน ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP

นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จังหวัดตรังมีจำนวนเกษตรกรที่ปลูกยาง

ทั้งหมด 66,938 ราย รวมเนื้อที่ 1,550,154 ไร่ โดยมีเนื้อที่เปิดกรีด 1,321,658 ไร่ ปริมาณผลผลิตทั้งหมด 303,981 ตัน สำหรับการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ โดยมีจุดรับซื้อยางในโครงการฯ จำนวน 36 จุด กระจายครอบคลุมทุกอำเภอของจังหวัดตรัง ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ มีปริมาณยางที่รับซื้อทั้งหมด 81,988.17 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 3,478,279.14 บาท แบ่งเป็นยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 จำนวน 11,592 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 14.14 และน้ำยางสด(DRC) จำนวน 70,396.17 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 85.86 ส่วนปัญหาต่างๆ ที่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรประสบในขณะดำเนินการนั้น กยท.ได้รับทราบแล้ว และพร้อมจะเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

# ‘เชียงราย’กระจายจุดรับซื้อน้ำยาง

**เชียงราย** - นายธรรมนูญ อุ่ณวัชชนัดดา ผอ.สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จ.เชียงราย เปิดเผยว่าในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านมา จ.เชียงราย ดำเนินการมาแล้ว 2 ช่วงตั้งแต่วันที่ 25-29 ม.ค. และต่อมาดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ 1-5 ก.พ.ที่ผ่านมา

ผลปรากฏว่าบรรยากาศไม่ก็กักเก็บเท่าที่ควรเพราะกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการไม่มากนักและมีค่าบริหารจัดการต่ำ

กยท.จึงพยายามจัดจุดรับซื้อให้หมุนเวียนกระจายไปเรื่อยๆ เพื่อให้กระจายไปอย่างทั่วถึง ทั้งนี้พบว่าก่อนการรับซื้อตามโครงการทาง กยท.ได้จัดการประชุมกลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายประมาณ 20 กว่ากลุ่ม พร้อมประชาสัมพันธ์ให้มีการนำผลผลิตไปจำหน่ายตามเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้คือรายละไม่เกิน 150 กิโลกรัม





รับฟังปัญหารับซื้อยาง...ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อยางพาราตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ พร้อมรับทราบข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการรับซื้อจากตัวแทนสหกรณ์เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์เพื่อนำไปหาทางแก้ไขและให้การช่วยเหลือต่อไป ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเก่าร้าง จำกัด จังหวัดสงขลา เมื่อเร็วๆ นี้

รมว. เกษตรฯ นำคณะลงพื้นที่ตรัง ติดตามโครงการรับซื้ออย่างตามนโยบายรัฐ ย้ำ  
ชาวสวนยางเร่งขึ้นทะเบียน กยท. พร้อมหนุนเกษตรกรผสมผสานสร้างรายได้ -

ThaiPR.net 5 ก.พ. 2559

กรุงเทพฯ--5 ก.พ.--การยางแห่งประเทศไทย

5 ก.พ.59 รมว.เกษตรฯ พร้อมคณะลงพื้นที่ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เพื่อติดตามการรับซื้ออย่าง  
โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ณ จุดรับซื้ออย่างสหกรณ์กองทุนสวนยาง  
หนองคล้า จำกัด และเยี่ยมชมสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองโตนพัฒนา จำกัด ดู  
กระบวนการอัดก้อนยางแผ่นรมควันเป็นยางลูกขุน ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP  
โดยรมว. และคณะได้พบปะ รับฟังความคิดเห็นและปัญหาของชาวสวนยาง พร้อมฝาก  
ย้ำให้เกษตรกรรีบขึ้นทะเบียนกับ กยท. เพื่อให้สามารถเข้ารับการช่วยเหลือตามนโยบาย  
ของรัฐ ชี้แนะให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรผสมผสาน ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้  
ชาวสวนยางไปประกอบอาชีพเสริม

ร.ว.กษ. ลงพื้นที่ จ. ตรัง ติดตามการรับซื้อยางโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ กยท.  
รับทราบปัญหาและยืนยันพร้อมเร่งดำเนินการแก้ไข - ThaiPR.net 5 ก.พ. 2559

กรุงเทพฯ--5 ก.พ.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะเดินทางลงพื้นที่ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เพื่อติดตามการรับซื้อยางโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ โดยเยี่ยมชมกระบวนการรับซื้อยางตามโครงการฯ ณ จุดรับซื้อยางสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองคล้า จำกัด ตั้งแต่การลงทะเบียน การตรวจสอบสิทธิ์ การชั่งน้ำหนักยาง และการหาค่า DRC จนถึงกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มีโอกาสพบปะ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการฯ ก่อนจะเดินทางต่อไปยังสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองโตนพัฒนา เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการอัดก้อนยางแผ่นรมควันเป็นยางลูกขุน ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จังหวัดตรังมีจำนวนเกษตรกรที่ปลูกยางทั้งหมด 66,938 ราย รวมเนื้อที่ 1,550,154 ไร่ โดยมีเนื้อที่เปิดกรีต 1,321,658 ไร่ ปริมาณผลผลิตทั้งหมด 303,981 ตัน สำหรับการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ โดยมีจุดรับซื้อยางในโครงการฯ จำนวน 36 จุด กระจายครอบคลุมทุกอำเภอของจังหวัดตรัง ขณะนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.พ.59) มีปริมาณยางที่รับซื้อทั้งหมด 81,988.17 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 3,478,279.14 บาท แบ่งเป็น ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 จำนวน 11,592 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 14.14 และน้ำยางสด(DRC) จำนวน 70,396.17 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 85.86

"ด้านปัญหาที่พบจากการดำเนินโครงการ คือ สถาบันเกษตรกรที่เป็นจุดรับซื้อ/แปรรูปยาง จากน้ำยางสดเป็นยางแผ่นรมควัน มองว่าค่าใช้จ่ายไม่คุ้มค่า เช่น ค่าดำเนินการ ร้อยละ 1 ของมูลค่ายาง ซึ่งจะต้องจัดการน้ำยางสดในปริมาณ 3 ตันเศษ จึงจะได้เนื้อยางแห้ง 1 ตัน แต่ได้รับค่าดำเนินการเพียง 420 บาท ส่วนค่าจ้างแปรรูปน้ำยางสดเป็นยางแผ่นรมควันกำหนดไว้ที่ 4.60 บาท/กก. ในขณะที่ต้นทุนจริงอยู่ที่ประมาณ 5.30 บาท/กก. ซึ่ง กยท. ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการมีแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเพิ่มค่าบริหารจัดการและค่าจ้างดำเนินการ เช่น ค่าจ้างแปรรูปน้ำยางสดเป็นยางแผ่นรมควัน ควรเพิ่มจาก 4.60บาท/กก. เป็น 5.00 บาท/กก. ส่วนปัญหาอื่นๆ กยท. จะเร่งประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันหารือ และเร่งเปิดจุดรับซื้อยางเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ปลูก สร้างความเข้าใจให้เกษตรกรผลิตยางได้คุณภาพตรงตามหลักเกณฑ์การรับซื้อของโครงการฯ และสร้างความเข้าใจให้ชาวสวนยางในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารมากขึ้น ขออย่าว่า กยท. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รัดกุม มีการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต ตั้งแต่การรับซื้อจนถึงสถานที่ปลายทาง มีคณะกรรมการประจำจุดรับซื้อจากหลายหน่วยงาน รวมถึงหน่วยงาน ปปช. สตง. และ คสช. ร่วมสังเกตการณ์" ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

กระทรวงเกษตรฯ เผยความร่วมมือสภาไตรภาคียาง เล็งลดปริมาณการส่งออก สนับสนุนการใช้ยาง  
ภายในประเทศ เชื่อกันสามารถผลักดันราคายางให้สูงขึ้น ส่วนมาตรการรับซื้อยางสดตัน ลดขั้นตอนรับ  
ซื้อ เร่งจ่ายเงินช่วยเกษตรกร- ThaiPR.net 5 ก.พ. 2559

Bangkok--5 Feb--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสุรพล จารุงพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความร่วมมือไตรภาคี**ยางพารา** ว่า จากมติ  
ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ กรุงจาการ์ณด์้า  
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่ประชุมมีมติให้สภาความร่วมมือด้าน**ยางพารา**ระหว่างประเทศ (ITRC) และบริษัท  
ร่วมทุน**ยางพารา**ระหว่างประเทศ จำกัด (IRCo) พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการ  
ตามมาตรการควบคุมปริมาณการส่งออกภายใต้โครงการ (Agreed Export Tonnage Scheme : AETS)  
และต่อมาได้มีการหารือร่วมกันระหว่างบริษัท ร่วมทุนฯ (IRCo) และสภาความร่วมมือด้านยางระหว่าง  
ประเทศ (ITRC) อีก 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 และล่าสุดเมื่อ 28 มกราคม 2559

ผลจากการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงการค้าของประเทศอินโดนีเซีย และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรมขึ้นปฐมและสินค้าโภค  
ภัณฑ์ของประเทศมาเลเซีย ภายใต้ความร่วมมือของสภาความร่วมมือไตรภาคี**ยางพารา** มีความเห็นว่าราคา  
ยางธรรมชาติที่ลดลงและส่งผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางทั้ง 3 ประเทศ รัฐบาล  
ของทั้ง 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้ตกลงที่จะลดปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติ เป็น  
จำนวน 615,000 ตัน โดยแบ่งตามปริมาณสัดส่วนการผลิตจาก 3 ปีล่าสุด คือ ประเทศไทย 324,005 ตัน  
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 238,736 ตัน และประเทศมาเลเซีย 52,259 ตัน ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่  
1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการลดปริมาณอุปทานยางธรรมชาติใน  
ตลาดโลกลงไปอีก ทั้ง 3 ประเทศ ตกลงที่จะใช้มาตรการบริโภค**ยางพารา**ในประเทศให้มากขึ้น ทั้งการ  
นำมาใช้เป็นส่วนผสมของถนน**ยางพารา** แผ่นรองรางรถไฟ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เหมาะสมในแต่ละประเทศ  
ทั้งนี้รัฐมนตรีของทั้ง 3 ประเทศ มีความเชื่อมั่นว่า การใช้มาตรการลดปริมาณการส่งออก และเพิ่มการใช้ยาง  
ในประเทศให้มากขึ้นนี้ จะช่วยผลักดันและแก้ไขปัญหาราคา**ยางพารา**ตกต่ำ ให้กลับสู่ระดับราคาที่ยุติธรรม  
เหมาะสม แก่เกษตรกรรวมทั้ง ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยที่การดำเนินการครั้งนี้ จะมีการติดตามและประเมินผล  
จาก คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นมาอย่างใกล้ชิด

"ส่วนความคืบหน้ามาตรการรับซื้อ**ยางพารา**จากเกษตรกรรายย่อย 100,000 ตัน นั้น รับซื้อไปแล้วจำนวน  
750 ตัน ซึ่งสาเหตุที่เกษตรกรยังนำยางมาขายไม่มากนัก เนื่องจากเป็นเกษตรกรรายย่อยที่นำยางมาขายใน  
ปริมาณไม่มาก ไม่สะดวกในการเดินทางมายังศูนย์รับซื้อ อย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรฯ โดยการยางแห่ง  
ประเทศไทย ได้ปรับขั้นตอนการรับซื้อให้ง่ายขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรที่นำยางมาขาย อีกทั้ง  
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำชับเรื่องการเบิกจ่ายเงินให้ถึงมือ  
เกษตรกรอย่างรวดเร็ว จาก 2 วัน เป็น 1 วัน อีกด้วย" นายสุรพล กล่าว



## พลับพลา-ลงทุน

# 10



สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ผลิตยางล้อที่เป็นสมาชิก 4 ราย เห็นตรงกันในหลักการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง แก้ไขปัญหาราคาคาดต่ำ คาดสัปดาห์หน้าจะได้อัปเดตข้อมูลรายละเอียดในมาตรการต่างๆ

# สอท. พุ่งยางรถยนต์ 4 ราย ตกลงช่วยชาวสวน

- รอข้อสรุปเรื่องมาตรการ
- ผู้บริโภคเฮได้ซื้อของถูก

นายบุญหาร อุ่อคุมยิ่ง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) กล่าวว่า ผลการประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางได้ข้อสรุปแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบปัญหาราคายางตกต่ำแล้ว คาดว่าจะประกาศมาตรการช่วยเหลือลักษณะแคมเปญทางการตลาดยางล้อภายในสัปดาห์หน้า

สำหรับรูปแบบแคมเปญ เบื้องต้นยังไม่สรุป ที่ประชุมกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สอท. เสนอให้ผู้ประกอบการผลิตล้อยางทุกรายดำเนินการในรูปคูปองส่วนลดราคา ซึ่งอาจจำเป็นต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงเพื่อรับสิทธิ์ ส่วนรายละเอียดการดำเนินการจริงอาจมีรูปแบบอื่นเพิ่ม แต่ผู้ประกอบการจะคิดรูปแบบเพิ่มเติม แต่เบื้องต้นรูปแบบคูปองน่าจะเหมาะสมที่สุดขณะนี้

ทั้งนี้ผู้ผลิตยางล้อที่เข้าร่วมโครงการ เบื้องต้นเป็นกลุ่มผู้ผลิตยางล้อไทย ซึ่งยินดีที่จะร่วมจัดแคมเปญลดราคา ได้แก่ ดิสโคน โอตานิ ซุปเปอร์สโตน และวีร์บเบอร์ เบื้องต้นอยู่ระหว่างพิจารณาที่จะให้ส่วนลดยางล้อแก่ประชาชน ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า จะทำให้ราคายางล้อที่ผู้บริโภคซื้อถูกลงกว่าเดิม

ประมาณ 10 % แต่จะมากน้อยเพียงใดขึ้นกับความสามารถในการทำราคาของผู้ผลิตยางล้อแต่ละรายที่ต่างกันออกไป เมื่อผู้ผลิตลดราคายางล้อลง ทำให้ราคายางล้อลดลงผู้จำหน่ายปลีกหรือส่งก็สามารถที่จะจำหน่ายได้ในราคาที่ลดลงตามไปด้วย อาจมีส่วนร่วมช่วยลดราคาล้อยางอีกก็ได้ เพื่อให้สามารถจำหน่ายยางล้อเพิ่มขึ้น ส่วนผู้ประกอบการผลิตยางล้อต่างชาติในไทยรับทราบมาตรการนี้และรับไปพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เพราะผู้ผลิตยางล้อต่างชาติต้องคำนึงถึงกฎหมายสมยอมราคาหรือแอนตี้ทรัสต์ลอร์ดด้วย

นอกจากการช่วยเหลือส่วนลดราคายางแล้ว ผู้ผลิตล้อยาง 1 ราย นำเสนอรูปแบบการช่วยเหลือทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งกำลังประสานพันธ์กับผู้ผลิตรายอื่นร่วมด้วย คือการช่วยเหลือยกมาตรฐานการผลิตยางของสหกรณ์ชาวสวนยาง โดยให้การผลิตมีผลผลิตภาพและได้มาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งประสบผลสำเร็จมาแล้วที่จังหวัดศรีสะเกษสามารถนำมาเป็นต้นแบบได้ รูปแบบนี้จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณภาพมาตรฐาน ผู้ผลิตล้อยางพร้อมรับซื้อยางราคาลดโดยตรงไม่ซื้อจากพ่อค้าคนกลาง ส่งผลให้เกษตรกรได้ขายยางพาราในราคาที่สูงขึ้น โดยการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพสหกรณ์แต่ละแห่งที่ร่วมมือรับการช่วยเหลือจะใช้เวลาสหกรณ์ละประมาณ 6 เดือน

ส่วนการช่วยเหลือโดยการรับซื้อยางเข้าสต็อกโรงงานเพิ่มนั้น แต่ละโรงงานยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทที่นำมาซื้อ ซึ่งความสามารถในการทำเรื่องนี้แตกต่างกันออกไปในแต่ละบริษัท แต่จะพยายามช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการช่วยเหลือได้



บุญหาร อุ่อคุมยิ่ง



# :ASEAN Way

## โทรภาคียางลดส่งออกหนุบราคา

จากการ์ตา/กรุงเทพฯ - คณะกรรมการยางระหว่างประเทศ (ไอทีอาร์ซี) ซึ่งประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ประเทศผู้ผลิตยางพารารายใหญ่สุดของเอเชีย และผลิตรายพารา รวมกันคิดเป็น 70% ของตลาดโลก มีมติเห็นชอบลดการส่งออกยางพาราลง 615,000 ตันในช่วง 6 เดือนนับตั้งแต่เดือน มี.ค.เพื่อแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อยในทั้งสามประเทศ โดยไทยจะลดการส่งออกลง 324,000 ตัน อินโดนีเซีย 238,740 ตัน และมาเลเซีย 52,260 ตันทั้งสามประเทศเชื่อว่า วิธีนี้รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ จะช่วยหนุบราคายางพาราให้เกิดความเป็นธรรมแก่ชาวสวนยาง แต่บรรดาชาวสวนยางและพ่อค้ามองว่า ปริมาณที่ลดลงซึ่งไม่ถึง 6% ของผลผลิตยางพาราทั่วโลก น้อยเกินกว่าจะส่งผลต่อราคายาง

# ก.เกษตรฯวางยุทธศาสตร์ยางพารา หวังแก้ปัญหาทั้งระบบแบบยั่งยืน

**ผู้จัดการรายวัน360** – ก.เกษตรฯ เร่งเดินหน้าร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการยางพารา 10 ปี หวังแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบแบบยั่งยืน

นายสุรพงษ์เจียสกุล เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพารา ครั้งที่ 1/2559 ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการยางพาราเพื่อกำหนดเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนายางพารา สอดคล้องตลอดห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำหรับกรอบระยะเวลาของยุทธศาสตร์ยางพารานั้น มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569) โดยจะพิจารณาจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องรวมทั้งแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบให้ครบทุกมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งด้านการผลิต การตลาด ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว

การจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราในครั้งนี้ จะมีการนำงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ การ

เพิ่มมูลค่า แนวโน้มความต้องการของตลาดพืชทดแทนยางพารา ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้น โดยจะศึกษาแบบอย่างจากประเทศมาเลเซียและข้อมูลผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราเข้ามาด้วย

เลขานุการ สศก. กล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้ สศก. กำลังเร่งยกร่างคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ยางพารา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ก.พ.นี้ ซึ่งคณะทำงานฯ จะมีองค์ประกอบของคณะทำงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร พร้อมกันนี้ สศก. จะทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่เพาะปลูกพื้นที่กรีด ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ให้เป็นปัจจุบันคาดว่าจะนำเสนอร่างยุทธศาสตร์ยางพารา ที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราในเดือนพ.ค.นี้ก่อนนำเสนอร่างยุทธศาสตร์ที่ได้ปรับปรุงแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไปภายในเดือนก.ค. และนำเสนอ ครม. โดยเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะแจ้งให้ กระทรวง ทบวง กรม การยางแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รับทราบยุทธศาสตร์ยางพาราเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.



เจ๊แป้น

## ลุนไทรภาคีปั่นราคายาง

...●●... มองเศรษฐกิจโลก ยังคงเหนื่อยต่อไปในปี 2559 TMB วิเคราะห์ออกมาค่อนข้างชัดเจนว่า หวังว่า “ส่งออก” จะดีในปีนี้เป็นไปได้ยาก แต่ธุรกิจ SME ไทย ทิศทางเริ่มเป็นบวกมากขึ้น “เบญจรงค์ สุวรรณศิริ” เจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจระบุว่าไตรมาส 4/2558 ที่ผ่านมา SME ผ่านจุดต่ำสุดไปเรียบร้อยแล้ว ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการขนาดย่อม สะท้อนภาพความเชื่อมั่นที่ดีขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากราคาน้ำมัน และต้นทุนการผลิตที่ลดลง ส่วนเรื่องค่าแรงไม่เป็นปัจจัยที่กังวลมากนัก สรุปก็คือ ไม่กังวลเรื่อง “ต้นทุน” แต่ยังคงกังวลเรื่อง “รายได้” และภาวะเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวค่อนข้างช้า ที่น่าเป็นห่วงก็คือ ตัวเลข NPL ของ SME เริ่มมีแนวโน้มขยับขึ้น คงต้องควบคุมไม่ให้ขยายวงกว้างไปมากกว่าเดิม...เดี๋ยวจะเป็น “มะเร็ง” ไปทั้งระบบ ...●●... มองเรื่อง “ยางพารา” ยังไงก็ปวดหัว จะหวังให้ราคากลับไปดีดังเดิม คงเป็นไปได้ยากมาก การจะทำให้ “ชาวสวนยาง” มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ คงต้องว่ากันยาวเป็นมหากาพย์ เพราะเป็นเรื่องใหญ่ คนเกี่ยวข้องเยอะ และต้องใช้งบลงทุนอีกมากมายมหาศาล เพื่อให้ผู้อุตสาหกรรรมยางทั้งระบบยืนอยู่ได้ ที่น่าจะต้องคุยกันอย่างจริงจังก็คือ

“ไตรภาคียาง” ที่ร่วมมือกันระหว่าง ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ที่เคยจับมือกันปั่นราคายางขึ้นไปสูงสุดถึง กก.ละ 190 บาท ทำยังไงให้กลับมา “ແผลงฤทธิ์” ได้อีกครั้ง ตรงนี้ถ้าทำได้เร็ว ก็จะช่วยเกษตรกรรอดตายได้ในระยะสั้นๆ จากปากของ “สุรพล จารุพงศ์” โฆษกกระทรวงเกษตรฯ บอกว่า เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ที่ผ่านมา ได้มีการหารือของ “ไตรภาคี” มีความเห็นว่า ราคายางธรรมชาติที่ลดลงและส่งผลกระทบต่อรายได้ และความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางทั้ง 3 ประเทศ รัฐบาลของทั้ง 3 ประเทศ ได้ตกลงที่จะลดปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติ เป็นจำนวน 615,000 ตัน โดยแบ่งตามปริมาณสัดส่วนการผลิตจาก 3 ปีล่าสุด คือ ประเทศไทย 324,005 ตัน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 238,736 ตัน และประเทศมาเลเซีย 52,259 ตัน ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ...●●... ขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการลดปริมาณอุปทานยางธรรมชาติในตลาดโลกลงไปอีกทั้ง 3 ประเทศ ตกลงที่จะใช้มาตรการบริโภคยางพาราในประเทศให้มากขึ้น ทั้งการนำมาใช้เป็นส่วนผสมของถนนยางพารา แผ่นรองรางรถไฟ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เหมาะสมในแต่ละประเทศ โดยไตรภาคีมีความเชื่อมั่นว่า การใช้มาตรการลดปริมาณการส่งออก และเพิ่มการใช้ภายในประเทศให้มากขึ้นนี้ จะช่วยผลักดันและแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ให้กลับสู่ระดับราคาที่ยุติธรรมเหมาะสมแก่เกษตรกร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง...อืม ต้องดูกันล่ะว่า มาตรการลดส่งออก และใช้ภายในประเทศจะเป็นผลมากน้อยแค่ไหน อีก



1-2 สัปดาห์คงเห็นผลบ้างไม่มากก็น้อย ...●●... ฮอส. เห็นนึ่งๆ ไม่แข่งขันธุรกิจเหมือนแบงก์พาณิชย์ทั่วไป แต่เวลา “โกยกำไร” ก็ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกัน ปี 2558 พันกำไรไป 8.7 พันล้านบาท ปล่อยกู้ 1.57 แสนล้านบาท แกรม NPL ยังน้อย อยู่ที่ระดับ 5.45% ทางด้านสินทรัพย์ของธนาคาร ขยับเข้าใกล้ 1 ล้านล้านบาท เข้าไปทุกที มี ยอดเงินฝากเพิ่มขึ้น 11.36% ไม่น้อยหน้า แบงก์เอกชนก็แล้วกัน “โลวเรชั่นปองเสี่ยม” รองกรรมการผู้จัดการ เป็นปลื้มเอามากๆ เพราะ “ทะเลเป้า” ทุกด้าน แกรมงาน “ฮอส.

**มทกรมที่อยู่อาศัย-สินเชื่อเพื่อประชาชน** ก็เวิร์กสุดๆ หลังจากจัดงานไปครบ 4 จังหวัด ในหัวเมืองหลัก ยอดขอสินเชื่อภายในงาน รวมกว่า 5,646 ล้านบาท ยอดขอกู้ตามนโยบายรัฐบาลก็เกือบเต็ม กรอบวงเงินรวม 25,000 ล้านบาท เอ้า ...●●... ใครที่ยังไม่ได้กู้ซื้อบ้าน ยังเหลือวงเงินอีกนิดหน่อย รีบไป ฮอส. ด่วน ก่อนหมดวงเงิน! ...●●... สังคมยุค 4G ทำเอาธุรกิจไอทีบูมอย่างแรง มนุษย์ไอทีรวยกันเป็นแถว “สุริดา มงคลสุธี” ซีอีโอ ของ “ซินเน็ค” เปิดแคมเปญ รุกหนักทั้งตลาดในและนอกประเทศ ที่ยังมีโอกาสการเติบโตได้ ทั้ง จากตลาดคอนซูเมอร์ในส่วนของสมาร์ตโฟน และจากตลาด องค์กร และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เช่น 4G, BIG DATA การ สนับสนุน SME จากภาครัฐ และโปรแกรมต่างๆ จากผู้ผลิต ที่เข้ามากระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น การสื่อสารประชาสัมพันธ์บริษัทยังเน้นการตลาดบนโลกออนไลน์ และการใช้โซเชียล มีเดียที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งให้ความสำคัญ ใน

การเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง ผ่านการใช้มาสคอต Mr.Synnex & The Gang ที่เป็นตัวแทนภาพลักษณ์ขององค์กร บริการ และช่องทาง การจำหน่ายของบริษัท ที่มีอยู่ครอบคลุมกว่า 5,000 ตัวแทน จำหน่ายทั่วประเทศ ส่วนต่างประเทศพุ่งเป้าไปที่ พม่า กัมพูชา และลาว สำหรับยอดขายปีนี้ขอแค่ 2.3 หมื่นล้านบาท เอาเงินไป เก็บที่ไต้หวันเลย? ...●●... เรื่องแปลกๆ แต่เกิดขึ้นจริงในแวดวงธุรกิจ ไทย บริษัท NPP ของ “เสี่ยสุรพงษ์ เติร์มชญาชัย” ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติก และขวด PET ตอนนี้นั้นมาทำธุรกิจเพิ่ม อีกแบบหนึ่งคือ “ขายอาหาร” โดยได้เข้าลงทุนในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ชันนำจากสหรัฐฯ “A&W” เป็นที่เรียบร้อย เติร์มชญาชัยเพิ่มอีก 6 สาขา ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะทยอย เปิดได้ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2 ปีนี้ ขณะที่สาขาเดิมจำนวน 21 สาขา จะมีการปรับปรุงภาพลักษณ์ใหม่ทั้งหมด ภายใต้คอนเซปต์ “Old Friend New Look” พร้อมทั้งปรับปรุงรายการอาหารบางส่วนให้ มีคุณภาพมากขึ้น การปรับปรุงภาพลักษณ์ใหม่ของ A&W จะมุ่งเน้น การเจาะกลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัย โดยวางเป้าหมายให้ A&W เป็น ร้านฟาสต์ฟู้ดชั้นนำ 1 ใน 3 ของประเทศ...ขอให้ประสบความสำเร็จจ้า ...●●... ใครว่าง เข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมได้เลย บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) มีสัมมนา “ Road to the Star” หัวข้อ “อนาคตสดใ สอนาคตทุน Digital Economy” พุธที่ 10 ก.พ. เวลา 18.00-20.00 น. ณ อาคาร Now 26 สยามสแควร์ (ด้านหลังโรงแรมลิโด้) พบกับ 3บริษัทจดทะเบียนที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากโครงการ Digital Economy สำรองที่นั่งได้ที่เจ้าหน้าที่การตลาดสำหรับลูกค้า AECS และสำหรับบุคคลภายนอกที่ Help Desk : 0-2659-3456 ต่อ 3410 หรือ 3441 หรือ 3478 หรือ fund\_survey@ hotmail. com.....อย่าช้าให้ไวเลย รับจำนวนจำกัด!...●●



# ประยุกต์นำยาง เขียนผ้าบาติก ยกระดับสิ่งทอ

โพสต์ทูเดย์ - มทร.ธัญบุรี ประยุกต์ใช้น้ำ  
ยางพารา สร้างลวดลายบนผ้าบาติกยก  
ระดับสิ่งทอไทย

นายสาคร ชลสาคร หัวหน้าโครงการ  
วิจัยและเป็นอาจารย์สาขาวิชาสิ่งทอและ  
เครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
(มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี  
ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม  
สิ่งทอ นำนวัตกรรมงานวิจัยเรื่องการ  
ประยุกต์ใช้น้ำยางพาราและพืชให้สีเพื่อ  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่อง  
แต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้

ทั้งนี้ งานวิจัยได้นำน้ำยางพารา  
มาวาดลวดลายผ้าบาติก ซึ่งถือได้ว่าเป็น  
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมการผลิต  
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดชายแดน  
ภาคใต้ เดิมกระบวนการผลิตนั้นใช้  
สีผงพาราฟิน ที่ส่วนใหญ่นำเข้าจากต่าง  
ประเทศ การใช้น้ำยางพาราจะมีต้นทุนที่  
ต่ำกว่ามากและเป็นการช่วยแก้ปัญหา  
ยางพาราดกต่ำ

นายสาคร กล่าวว่า ทีมวิจัยได้พัฒนา  
สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมใน 5  
จังหวัดชายแดนใต้ โดยออกแบบและ  
ตัดเย็บทั้งหมด 5 คอลเลกชัน เน้นกลุ่ม  
เป้าหมายสตรีมุสลิมวัยทำงาน อาทิ  
คอลเลกชัน จ.ปัตตานี ยะลา และสตูล  
เป็นต้น

“นวัตกรรมน้ำยางพาราเขียนลาย  
ผ้าบาติกเป็นแนวทางการพัฒนาความรู้  
ทักษะของผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจ  
ชุมชนชายแดนใต้ ให้มีการสร้างงาน  
สร้างอาชีพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้า  
บาติกด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่  
สะอาด และเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วย  
ผลักดันยางพาราให้มีมูลค่าเพิ่ม” นาย  
สาคร กล่าว **PT**

# สอท.พนัก4โรงงานล้อยางลดราคา

ส.อ.ท.เสนอจัดแคมเปญร่วมกับผู้ผลิตล้อยางไทย 4 ราย ลดราคาล้อยาง 10% เพิ่มกำลังซื้อ ร่วมพัฒนาสหกรณ์ยาง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตาม ISO และ รับซื้อตรงตัดตอนพ่อค้าคนกลาง

นายบุญหาร อุ่อคุมยั้ง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางได้ข้อสรุปแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบปัญหาราคายางตกต่ำแล้ว คาดว่าประกาศมาตรการช่วยเหลือลักษณะแคมเปญทางการตลาดยางล้อยางในสัปดาห์หน้า

สำหรับรูปแบบแคมเปญ เบื้องต้นยังไม่สรุป แต่ที่ประชุมกลุ่มอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ยาง ส.อ.ท.เสนอให้ผู้ประกอบการผลิตล้อยางทุกรายดำเนินการในรูปแบบของ ส่วนลดราคาอาจจำเป็นต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงเพื่อรับสิทธิ ส่วนรายละเอียดการดำเนินการจริงอาจมีรูปแบบอื่นเพิ่มเติม เบื้องต้นรูปแบบคูปองน่าจะเหมาะสมที่สุดขณะนี้ ซึ่งผู้ผลิตยางล้อยางที่เข้าร่วมโครงการ เบื้องต้นเป็นกลุ่มผู้ผลิตยางล้อยางไทย ได้แก่ ดีเอส โทนิ โอทานิ ซุปเปอร์สโตน และวีร์รับเบอร์ เบื้องต้นอยู่ระหว่างพิจารณาที่จะให้ส่วนลดยางล้อยางแก่ประชาชน ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะทำให้ราคายางล้อยางที่ผู้บริโภคซื้อถูกกว่าเดิมประมาณร้อยละ 10 แต่จะมากน้อยเพียงใดขึ้นกับความสามารถในการทำราคาของผู้ผลิตยางล้อยางแต่ละราย

ส่วนผู้ประกอบการผลิตยางล้อยางต่าง

ชาติในไทยรับทราบมาตรการนี้และรับไปพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่

นอกจากนี้ผู้ผลิตล้อยาง 1 ราย นำเสนอรูปแบบการช่วยเหลือทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การช่วยเหลือมาตรฐานการผลิตยางของสหกรณ์ชาวสวนยาง โดยให้การผลิตมีผลผลิตภาพและได้มาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งประสบผลสำเร็จมาแล้วที่จังหวัดศรีสะเกษสามารถนำมาเป็นต้นแบบได้ รูปแบบนี้จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณภาพมาตรฐาน ผู้ผลิตล้อยางพร้อมรับซื้อยางราคาตลาดโดยตรงไม่ซื้อจากพ่อค้าคนกลาง ส่งผลให้เกษตรกรได้ขายยางพาราในราคาที่สูงขึ้นแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบริษัทด้วย ซึ่งทุกฝ่ายพยายามช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้



เริ่มทาง  
อาชีพ

สุรัตน์ อัดตะ  
surat\_a@nationgroup.com

## ‘ครูบัญชีอาสา’ฝ่าวิกฤติยาง

จากปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากราคายางพาราคต่ำในขณะนี้ รัฐบาลได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน และดำเนินการมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะยาวเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีภูมิคุ้มกัน และมีความพร้อมต่อวิกฤติการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งด้านปัจจัยความเปลี่ยนแปลงจากกลไกตลาด รวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ทางบัญชีสู่เกษตรกรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนให้ตัวเกษตรกร ตามที่ท่านอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ “สมปอง อินทพรทอง” ออกมายืนยันอย่างหนักแน่นถึง



ความพร้อมในการมีส่วนร่วมเข้าไปดูแลและให้การช่วยเหลือตามนโยบายรัฐบาล โดยขณะนี้เห็นหน้าโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ทางบัญชีสู่เกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกันให้เกษตรกรในสถานการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดวิกฤติขึ้นในอนาคต

จะเห็นว่าที่ผ่านมากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เผยแพร่องค์ความรู้ทางบัญชีสู่เกษตรกร โดยการส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่และสร้างเครือข่ายครูบัญชีอาสา เพื่อเป็นการต่อยอดการรณรงค์การทำบัญชีให้เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเกษตรกรสุจริตวิธ และขยายผลในระดับชุมชน ทำให้เกิดตัวอย่างของเกษตรกรที่สามารถนำองค์ความรู้ทางบัญชีมาเป็นเครื่องมือในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ตนเอง และรอดพ้นจากวิกฤติราคายางพาราที่เกิดขึ้นในขณะนี้ อีกทั้งยังเชิดชูเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจากการทำบัญชีและยกเป็นต้นแบบให้เกษตรกรรายอื่นๆ นำไปเป็นแบบอย่างในการปรับวิถีการเกษตรให้รอดพ้นจากวิกฤติทางการตลาดอีกด้วย

ตัวอย่างเช่น นายจิต เพชรกาล เกษตรกรดีเด่น ปี 2550 เป็นครูบัญชีอาสา จ.สงขลา ผู้ปลูกยางพารามากกว่า 30 ปี ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติราคายางพาราคต่ำในขณะนี้ ถือเป็นตัวอย่างของเกษตรกรที่นำบัญชีมาใช้สร้างความสำเร็จ เนื่องจากมีการจดบันทึกข้อมูลในการทำการเกษตรอยู่เป็นประจำ ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและมองเห็นโอกาสและวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นกับการทำสวนยางพาราในอนาคต เห็นถึงกลไกการตลาดด้านยางพาราที่มีโอกาสราคาขึ้นและลงตามปัจจัยของปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและความต้องการของอุตสาหกรรมยางพารา รวมถึงราคาน้ำมันที่ลดลงทำให้อุตสาหกรรมหันไปใช้ยางสังเคราะห์ โดยนายจิตนำข้อมูลทางบัญชีมาวิเคราะห์และวางแผนในการบริหารจัดการพื้นที่ทำการเกษตรของตนเองให้มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้นอกเหนือจากการทำสวนยางพารา

จึงเป็นตัวอย่างความสำเร็จที่เห็นได้เป็นรูปธรรมของการบันทึกบัญชีและการทำบัญชี ซึ่งมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการการเกษตรให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน



หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับประจำวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559.....๕ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชทินนิตตามาตุ เสด็จทอดพระเนตรการแสดงชุด “ดวงแก้วแห่งพระมงกุฎเกล้าฯ” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 19.00 น. ....๕ ติดตามดูการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญ ยกสองประเด็นสำคัญน่าจะอยู่ที่เรื่องปราบโกง เพราะเป็นจุดแข็งสุดที่มีชัย ฤชุพันธุ์ มั่นใจประชาชนชอบใจและจะสนับสนุนจนผ่านการลงประชามติ.....๕ เจาะตุลิก ๆ แม้จะใช้ ยาแรง แต่มาตรการป้องกัน ด้านแรก ยังหลวม โดยเฉพาะการกำหนดให้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ และ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ต้องเปิดเผยบัญชีบัญชีย้อนหลัง 5 ปี.....๕ ไม่ป้องกันแล้วปล่อยให้เกิดคดีโกง เกรงงานจะล้มมือ ป.ป.ช. ฉะนั้นต้องส่งเสริม ชาวบ้าน ให้ช่วยกันดู ผู้สมัครรับเลือกตั้ง รายไหนมีทรัพย์สิน ร่ำรวยและไม่เคย เสียภาษี พวกนี้ถ้าไม่ โกง ก็ ค้า ยา.....๕ อีกประเด็นยังไม่ตอบโจทย์ การปฏิรูปการเมือง ในระบบเลือกตั้ง กาบตรใบเดียว ซึ่งทำให้พรรคเล็ก เสียเปรียบ เพราะไม่สามารถส่งผู้สมัครได้ทั่วถึง จึงอดได้คะแนน ส.ส.จัดสรรปันส่วน.....๕ แม่ อมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษก กรธ.พยายามอธิบาย บัตรเลือกตั้งใบเดียว จะกระตุ้นให้พรรคเล็กเร่งสร้างตัวจนมีขนาดใหญ่ แต่ฟังแล้วรู้สึกขัด ๆ รุหุ อย่าย่าว่าแต่ โต้ เลย แคร์รักษาตัวไว้ไม่ให้ ตาย ก็บุญหัวแล้ว.....๕ น่าสนใจ พล.ท.วีรชัย อินทุโศภน เริ่มติดอาวุธทางความคิดให้กับ นักศึกษาวิชาทหาร (รต.) โดยเตรียมให้ความรู้เรื่อง ร่างรัฐธรรมนูญ ผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจให้กับพ่อแม่ที่บ้าน.....๕ อันที่จริงควร จัดอบรม อย่างจริงจัง เพราะ นักศึกษาวิชาทหาร (รต.) ที่อายุเกิน 18 ปี ถือเป็น ผู้ มีสิทธิ ไปลงประชามติเหมือนกัน.....๕ ไปแจ่มดูเบื้องหลัง คำสั่ง คสช.7/2559 ที่แท้เป็นไอเดียของ ตำรวจ



จ.จาน หลอกขี้มมือ ผู้ใหญ่ ตัดลิตทการได้รับ

พิจารณาตำแหน่ง ส.ว.และรอง ผบก.

ของ สายสอบสวน ที่มีโคเวตาอยู่

33.33 เปอร์เซนต์ เพื่อเอาไปเพิ่มให้

กับ สายสืบสวน และปราบปราม.....☺

ที่น่ากังวล ตำรวจ จ.จาน คิดการ

ใหญ่ ไปกล่อมผู้ใหญ่ ให้แยกสาย

สอบสวนขึ้นเป็น นิติกร ต่างหาก อ้าง

ว่าเป็นผลดีแต่ที่แท้จะได้ไม่มาแย่ง

เก้าอี้ ผกก.หัวหน้าโรงพัก ของแพงที่ใคร ๆ ก็อยาก

เก็บไว้ในมือ.....☺ จำได้ไหม?? ตอน สปช. เสนอให้แยก งาน

สอบสวน ออกจาก สตช. ไปตั้งเป็น กรมใหม่ โอ้ย..!! ค้านจะเป็นจะ

ตาย อ้างว่าเป็น งานสำคัญ แต่พอถึงวันนี้กลับ ตัดหนทาง ไม่ให้ขึ้น

เป็น หัวหน้าโรงพัก.....☺ ลองคิดดู..!! ถ้าหัวหน้าโรงพักมีแต่ สาย

ปราบปราม และ สืบสวน ไม่ลั่นทาด งานสอบสวน การเริ่มต้นทำคดี

ก็จะหละหลวมเพราะขาดความชำนาญด้านทำสำนวน.....☺ ไหน ๆ

กำหนดไว้ใน บทเฉพาะกาล ของร่างรัฐธรรมนูญ กำหนดให้มี การ

ปฏิรูปตำรวจ จึงไม่ยากให้แค่ชุดตุลออกซึ่โคล ต้องเอาให้หนัก ถึงขั้น

ถอดหนัง เปลี่ยนกำพิด.....☺ เพราะการปรับการบริหารภายใน แต่

ไม่ปรับ วิธีคิด และ วัฒนธรรมองค์กร จะทำให้ระบบส่วยและวิ่งเต้น

ซื้อตำแหน่งยังอยู่ และสร้าง ความเดือดร้อน ให้กับชาวบ้านไม่หยุด

หย่อน.....☺ จริงหรือไม่จริงให้ไปดู ตำรวจนนทบุรี ทิวหน้ามีติดถึง

ขนาดจับรถที่วิ่งบนสะพานคู่ขนานสะพานพระนั่งเกล้า กว้าง 8-10

เลน ใช้ความเร็ว 92 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตอนรัฐบาลเลือกตั้งอยู่ ไม่

เห็น ขยันจับ แบบนี้.....☺ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรสร้าง

ตำนานไว้บ้าง วันนี้เศรษฐกิจไม่ดีทั้งโลก เทวดาที่ไหนก็แก้ไม่ได้

ทำไม..?? ไม่หันมา กำกับ ข้าราชการ สั่งให้ดูแลประชาชนดี ๆ เพราะ

เวลาชมหรือด่า เขาลงที่ นายกฯ ไม่ใช่พวกตำรวจเฮงชวย.....☺ อยู่ดี ๆ

ถึงงานเข้า กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ต้องรับหน้าเสื่อ กรณีกระทรวง

การท่องเที่ยวเป็นเจ้าของจัดประชุม นายกฯ กับหัวหน้าส่วนราชการ

โดนแฉแค่เวลา 4 ชั่วโมง ใช้งบไป 1.8 ล้าน.....☺ หากเทียบกับงาน

อื่น ๆ แค่นี้ถือว่า ไม่เยอะ แต่เมื่ออยู่ในภาวะชาวบ้าน หงุดหงิด รัฐบาล

จะทำอะไรต้องระวังความเปราะบางต่อ เสี่ยงนิินทา.....☺ ฉะนั้น

รัฐมนตรีท่องเที่ยว ควรไปเอา ออแกไนเซอร์ ที่รับเงิน 1.8 ล้าน

มาแจกตัวเลขเอาไปใช้จ่ายอะไรบ้าง ทำให้เกิดความโปร่งใส ชะ..!! เตียว

เสียงนินทาจะเงียบไปเอง.....☺ ออกมาแล้ว ผลตรวจ **ปลาดิบ** และ **ข้าวปั้นญี่ปุ่น** ในร้านซูชิชื่อดังแถวยานนาวาที่ทำให้คนกินท้องร่วง อายยืนยั่นชัดเจน ปนเปื้อน เชื้ออหิวาตกโรค.....☺ ถือเป็นอีกบทเรียน คำว่า **แพง** ไม่ได้แปลว่า **ดี** บางครั้งอาจหมายถึง **โง่** ด้วยซ้ำ ถ้าผู้บริโภคไม่ใส่ใจดูคุณภาพสินค้า.....☺ แต่สำคัญกว่านั้น เมื่อตรวจพบแล้ว **อย.** จะต้อง **ลงโทษ** ร้านค้าให้หนัก ๆ จะได้เช็ดและระมัดระวัง เพราะผลการตรวจอาหารญี่ปุ่นตามห้างดังเมื่อ 2 ปี เจอปนเปื้อนเชื้อโรค **เกิน 10 เปอร์เซ็นต์**.....☺ นำชื่นชมความสำเร็จของเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ **วิจัยยางพารา** เอาไปทำถนนในราคาที่ถูกกว่าและทนกว่ายางมะตอย.....☺ ถนนใช้ยางมะตอยตกคาราคาถาวรละ **350-400 บาท** แต่ถ้าใช้ยางพาราต้นทุนอยู่ที่คาราคาถาวรละ **240-280 บาท** เห็นตัวเลขแล้ว นำเอามาทำจริงสัก **2-3 สาย**.....☺ เสียตายแต่ว่า ผู้ประกอบการที่มีเครื่องจักรผสมยางพาราทำถนนมีแค่ **รายเดียว** หากรัฐบาลประกาศนโยบายชัดเจน บริษัทอื่น ๆ จะได้ลงทุนปรับปรุงเพื่อเพิ่มการแข่งขัน.....☺ หันไปดูความล้มพันธ์

**ไทย-สหรัฐ** ยังติดอยู่ จึงเปิดการฝึกซ้อมทหาร **คอบร้าโกลด์** ที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สัตหีบ เป็นวันแรก มี 20 ประเทศเข้าร่วม.....☺ **ตั้งแต่วันที่ 08.00 น.** ณรงค์ **รัฐอมฤต** เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนากัลยาณมิตร ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์.....☺ **14.30 น.** พล.อ. **ไพบุลย์** **คุ้มฉายา** **รมว.ยุติธรรม** เป็นประธานในพิธีมอบทุนการประกอบอาชีพเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ห้องประชุมชิดชัย **วรรณสถิตย์** สำนักงาน **ป.ป.ส.** .....☺ **ข่าวปิดท้าย** เชิญร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.อ. **มีชัย นุกูลกิจ** ในวันที่ **14 กุมภาพันธ์** เวลา **17.00 น.** ที่วัดเทพศิรินทราวาส.....☺

**ดินสอดำ**